

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-VP

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tham mưu giải quyết đề nghị ủy quyền thành lập Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ, dự án bảo tồn loài tại Vườn Quốc gia Bến En và 3 khu bảo tồn thiên nhiên: Xuân Liên, Pù Luông, Pù Hu

Kính gửi: Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3350/UBND-NN ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao tiếp tục tham mưu giải quyết đề nghị ủy quyền thành lập Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ, dự án bảo tồn loài tại Vườn Quốc gia Bến En và 3 Khu bảo tồn thiên nhiên: Xuân Liên, Pù Luông, Pù Hu.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý phê duyệt các nhiệm vụ thường xuyên liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn loài tại các khu rừng đặc dụng như sau:

- Các văn bản làm căn cứ đề xuất chủ trương, phê duyệt các nhiệm vụ thường xuyên liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn loài tại các khu rừng đặc dụng:

+ Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Đa dạng sinh học 2018;

+ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

+ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

+ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp;

+ Các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2409/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bến En đến năm 2020; số 2410/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hu đến năm 2020; số 2405/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Xuân

Liên đến năm 2020; số 2463/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu BTTN Pù Luông đến năm 2020);

- Về trình tự, thủ tục phê duyệt các dự án:

Căn cứ nội dung Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng đã được phê duyệt (trong đó có các Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, bao gồm Chương trình nghiên cứu khoa học, lưu trữ cơ sở dữ liệu, cứu hộ sinh vật), các ban quản lý rừng đặc dụng đã tham mưu xây dựng dự án trình Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ trì tham mưu để phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định chủ trương đầu tư dự án gồm các nội dung: (i) Sự cần thiết đầu tư; (ii) Sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch liên quan; (iii) Đánh giá các nội dung của dự án; (iv) Dự toán kinh phí và nguồn vốn.

Nguồn vốn sử dụng trong các dự án đều là nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh nên việc thẩm định chủ trương đầu tư các dự án không áp dụng các quy định của Luật Đầu tư công.

- Về đề nghị ủy quyền thành lập Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ, dự án bảo tồn loài.

Trong các quyết định phê duyệt dự án, phần dự toán kèm theo (bao gồm các nội dung thực hiện) có nội dung nghiệm thu, tổng kết dự án. Theo quan điểm của Sở Nông nghiệp và PTNT đây là dự án song sản phẩm của dự án là các báo cáo khoa học, do vậy khi hoàn thành cần có nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm; nhiệm vụ này nếu do cơ quan quản lý chuyên môn cấp tỉnh thực hiện sẽ phù hợp. Trên cơ sở đó đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả các sản phẩm của dự án theo nội dung được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường